



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด ซึ่งได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นางสงศรี นรธิ	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย กลุ่มงานการพยาบาล
๒.	นางนงนุช เมธากาณะกรกุล	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย กลุ่มงานการพยาบาล
๓.	นางนิภา สุขเจริญ	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มงานการพยาบาล
๔.	นางศิริวรรณ ทองเลิศ	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานการพยาบาล
๕.	นายวิชาญ มีเครือรอด	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายปองพล วรปานิ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑.	นางสงศรี นรณี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	๙๓๗๘๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๙๓๗๘๐	เลื่อน ระดับ
ชื่อผลงานส่งประเมิน “ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “พัฒนาแนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย”						
๒.	นางนงนุช เมธาภาวะกรกุล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	๙๓๙๘๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๙๓๙๘๖	เลื่อน ระดับ
ชื่อผลงานส่งประเมิน “ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๒ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะที่ ๓ โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”						
๓.	นางสาวนิภา สุขเจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย กลุ่มงานการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๙๔๒๐๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๙๔๒๑๐	เลื่อน ระดับ
ชื่อผลงานส่งประเมิน “ผลงานผลของแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน”						

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔.	นางศิริวรรณ ทองเลิศ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	๙๔๑๒๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๙๔๑๒๒	เลื่อน ระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	“ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสวรรคโลก”				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	“รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสวรรคโลก”				
๕.	นายวิชาญ มีเครือรอด	จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๔๔๑๔	จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๙๔๕๖๕	เลื่อน ระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	“การรับรู้บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย”				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	“การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย”				